

Cùng hành động để thay đổi thế giới

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề "Cùng hành động để thay đổi thế giới" nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.



Trồng cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và được tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Đến nay, chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 180 quốc gia. Chiến dịch được là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường (BVMT), phục hồi tài nguyên, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, giáo dục cộng đồng... Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994 bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Thông qua các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, nhận thức của cộng đồng về môi trường được nâng lên rõ rệt. Chủ

đề của chiến dịch năm 2022 "Cùng hành động để thay đổi thế giới" là sự tiếp nối chủ đề tại chiến dịch năm 2021 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác BVMT, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Những năm qua, tỉnh Thái Bình thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa hưởng người dân trên địa bàn từ các BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ông Hoàng Văn Ngoạn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Hàng năm, Sở đều triển khai chương trình liên tịch phối hợp trong công tác BVMT với Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể. Nhờ mạng lưới hội viên, đoàn viên đông đảo từ tỉnh tới thôn xóm, tổ dân phố nên các hội luôn chủ động triển khai nội dung BVMT, thành lập các mô hình cộng đồng BVMT khác nhau như khu dân cư tự quản BVMT;

phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện; cơ quan, đơn vị, đường, phố, khu dân cư xanh, sạch, đẹp... Các mô hình BVMT do cộng đồng chung sức thực hiện đều có mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn dân, từ mỗi cá nhân, hộ gia đình đến cộng đồng dân cư. Hướng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố cùng chung tay tổ chức các hoạt động thiết thực. Triển khai có hiệu quả và tuyên truyền hướng dẫn để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống, trong đó tập trung vào việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải. Chủ

trọng kiểm soát và giám sát nguồn thải từ các khu vực có phát sinh nhiều chất thải hoặc các điểm nóng về ô nhiễm môi trường như các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông... Tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tạo cảnh quan tại nơi sinh sống, cơ quan, trường học. Ông Phạm Hồng Vương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian qua, công tác BVMT trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức BVMT của người dân được nâng lên. Hướng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như ra quân làm vệ sinh môi trường; quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại các địa phương như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Chúng ta hãy cùng nhau cam kết hành động vì màu xanh của biển, vì màu xanh của môi trường tại Việt Nam và trên khắp hành tinh của chúng ta. Mỗi một hành động dù nhỏ nhưng có ý nghĩa sẽ mang lại đóng góp tích cực để cùng chung tay xây dựng trường tại các "ngôi nhà chung" - trái đất, tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái. Để đạt được điều đó, rất cần sự chung tay của mỗi người dân, từ đó lan tỏa ra cả cộng đồng.

MINH NGUYỄN

PHỞ ĂN LIỀN VIONE Sản phẩm địa phương, thương hiệu quốc tế



Sợi phở được chế biến hoàn toàn tự động bằng máy móc hiện đại công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc.

N ngành chế biến nông sản thực phẩm ở Thái Bình mới chỉ phát triển mạnh mấy năm gần đây nhưng đã xuất hiện nhiều sản phẩm và thương hiệu đáng tự hào của người dân quê lúa. Một trong số đó là phở ăn liền của Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) với thương hiệu Vione. Phở ăn liền Vione được sản xuất từ 100% gạo. Yếu tố tạo nên chất lượng và sự khác biệt của Vione so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường chính từ nguyên liệu. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên Hạnh cho biết: Gạo để chế biến phở của chúng tôi được tuyển chọn từ vùng nguyên liệu của doanh nghiệp. Toàn bộ diện tích cấy lúa để phục vụ chế biến phở được đặt hàng với bà con nông dân của các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh gieo trồng bảo đảm đúng chủng loại giống, thực hiện quy trình từ chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản theo tiêu chuẩn lúa hữu cơ, sạch, an toàn thực phẩm. Gạo để làm phở là loại gạo có hàm lượng dinh dưỡng cao, cho sợi phở dai, dòn. Có thể nói, với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến lúa gạo, chúng tôi có bí quyết để chọn được loại gạo phù hợp, tốt nhất để làm phở. Có nguyên liệu tốt lại được chế biến trên dây chuyền hiện đại nên phở ăn liền Vione đạt chất lượng cao. Toàn bộ hệ thống máy móc của Công ty được nhập khẩu, có công nghệ của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Nhà xưởng sản xuất đạt các tiêu chuẩn FSSC châu Âu, tiêu chuẩn Lada Trung Đông và tiêu chuẩn ISO 22000:2018 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Dây chuyền hiện đại và quy trình sản xuất khép kín giúp sản phẩm phở của Công ty TNHH Liên Hạnh luôn bảo đảm chất lượng cao, đồng đều, an toàn vệ sinh thực phẩm và nhất là sợi phở giữ được hương thơm tự nhiên của gạo.

Phở ăn liền Vione hiện có hai loại gồm phở bò và phở gà. Công thức chế biến gia vị đặc biệt và độc quyền đã tạo sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Kỹ sư thực phẩm Đào Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Công nghệ chất lượng, Công ty TNHH Liên Hạnh chia sẻ: Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm phở ăn liền Vione sẽ cảm nhận được vị ngọt, ngon của sợi phở, nước cốt xương hầm và những hương vị tươi ngon của phở bò, phở gà truyền thống Việt Nam. Có được kết quả đó, đội ngũ chuyên gia của Công ty đã dày công nghiên cứu, phân tích món phở cổ truyền của dân tộc để ra được công thức chế biến gia vị đặc sắc của Vione. Sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu gạo, phở ăn liền Vione là sản phẩm

tốt cho sức khỏe người tiêu dùng bởi không chứa chất gluten (một protein có thể gây dị ứng và nhiều triệu chứng khó chịu ở một số người) thường có trong các loại thực phẩm làm từ lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen. Đây cũng là lý do người tiêu dùng có xu hướng ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm chế biến từ gạo như phở ăn liền Vione. Mặc dù mới ra mắt được hơn 1 năm nhưng hiện nay phở ăn liền Vione đã chiếm lĩnh được thị trường 26 tỉnh, thành phố phía Bắc thông qua hệ thống cửa hàng, siêu thị bán lẻ như Winmart, BRGmart, Aone... và xuất khẩu những container hàng đầu tiên đi Nga và Cộng hòa Séc. Sau khi cùng đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại tại một số nước

châu Âu (EU), bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công Thương) cho biết: Qua khảo sát thị trường và làm việc với một số nhà nhập khẩu của Thụy Điển, Na Uy, chúng tôi thấy họ có nhu cầu cao về bún, phở khô. Sản phẩm phở ăn liền Vione và bún, phở khô của Công ty TNHH Liên Hạnh có chất lượng tốt, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rõ ràng, sản lượng sản xuất lớn đủ điều kiện xuất khẩu vào EU. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại các nước EU hỗ trợ Công ty TNHH Liên Hạnh tiếp cận và xuất khẩu sản phẩm vào thị trường giàu tiềm năng này.

NGUYỄN THẢO

HƯNG HÀ Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Thời điểm này chuẩn bị bước vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy, nổ sẽ diễn biến phức tạp; để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, huyện Hưng Hà tăng cường các biện pháp PCCC nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ gây phát sinh cháy, nổ.

Chợ huyện thị trấn Hưng Hà cũ là một trong những chợ lớn, lâu đời với hàng trăm tiểu thương hoạt động thường xuyên nhưng cơ sở vật chất vẫn còn lụp xụp, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Trước thực trạng trên, UBND thị trấn Hưng Hà đã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền tiểu thương thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, nhất là vào thời điểm khô hanh, lễ, tết. Bà Mai Thị

Dự, tiểu thương chợ huyện thị trấn Hưng Hà cho biết: Để chủ động PCCC, gia đình tôi đã chuẩn bị một bình chữa cháy; kiểm tra thiết bị điện nếu phát hiện bong tróc, hư hỏng sẽ kịp thời thay thế; sắp xếp hàng

hóa gọn gàng. Chúng tôi luôn xác định nếu cháy, nổ xảy ra không chỉ gia đình tôi bị thiệt hại nặng mà ảnh hưởng lớn đến những hộ xung quanh, do đó tôi đã chủ động mọi biện pháp phòng, chống. Ông Nguyễn Duy Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà cho hay: Nhìn chung, ý thức phòng ngừa cháy, nổ của các tiểu thương, người dân đã được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các hộ đều chủ động trang bị bình chữa cháy, không còn câu móc điện chằng chịt, thấp hương, đun nấu tại nơi mua bán như trước. Chúng tôi cũng lập sẵn phương án PCCC để kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra tại chợ. Để bảo đảm an toàn trong PCCC trong doanh nghiệp, Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) đã xây dựng kế hoạch, phương án hàng năm để phù hợp với tình hình thực tế của từng phân xưởng; thường xuyên tổ chức diễn tập PCCC. Đồng thời, duy trì hoạt động có hiệu quả đội PCCC dân phòng của đơn vị, đầu tư kinh phí mua các bình chữa cháy, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các xưởng, kho nguyên liệu, phụ liệu sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp chia sẻ: Ngay từ đầu năm, doanh nghiệp đã tổ chức diễn tập cho cán bộ, nhân viên, người lao động công tác PCCC; đồng thời, vận hành thử hệ thống chữa cháy tự động toàn công ty để sẵn sàng ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống. Tại mỗi bộ phận, công nhân phải sắp xếp hàng

hóa gọn gàng, đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn, tránh các lối đi. Hệ thống điện chiếu sáng, điện sản xuất, bình cứu hỏa, họng nước cứu hỏa, chuông báo cháy và các đầu báo khói luôn được kiểm tra, bảo trì thường xuyên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3.412 cơ sở kinh doanh, 27 quán karaoke có nguy cơ cháy, nổ cao do cấp huyện quản lý. Ngoài ra, toàn huyện còn có 11 cụm công nghiệp, hàng trăm nhà máy, xí nghiệp quy mô lớn, hiện đại, tập trung nhiều khối lượng hàng hóa, vật tư và thường xuyên phải sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện lớn để duy trì sản xuất. Bên cạnh đó, các làng nghề truyền thống như làm hương, làm mực và làm chiếu, tiêm ẩn rủi ro cháy, nổ cao. Cần cứ tình hình thực tế công tác PCCC, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện những quy định của pháp luật và triển khai đồng bộ các biện pháp PCCC. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Chúng tôi tiến hành đợt cao điểm kiểm tra công tác PCCC từ ngày 9/9 - 12/10/2022; tập trung kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC; hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và xử lý chữa cháy khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Đến nay, chúng tôi đã kiểm tra được 70% các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Chúng tôi cũng chỉ đạo các xã, thị trấn thường

THANH THỦY



Công an huyện Hưng Hà hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

KHUYẾN CÁO AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT

- 1. Nghiêm cấm sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nhà kho
- 2. Lắp thiết bị báo vệ tự động (Aptomat)
- 3. Thường xuyên kiểm tra hệ thống công nghệ dây chuyền sản xuất, hệ thống điện
- 4. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để làm mái trên nhà và vách ngăn
- 5. Không thờ cúng, thiết bị, đường ống chứa hóa chất dễ cháy nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt
- 6. Cấm làm phát sinh tia lửa, tia nhiệt gần khu vực kho, xưởng
- 7. Lắp đặt hệ thống chống sét, chống rò điện
- 8. Thành lập đội PCCC cơ sở trong bị phương tiện PCCC theo quy định

KHUYẾN CÁO PCCC ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

- 1. Khi có tạo sửa chữa nhà phải hạn chế các vật liệu dễ cháy
- 2. Lắp đặt thiết bị báo vệ tự động (Aptomat) không để vật dễ cháy gần bóng đèn điện, ổ cắm, cầu dao...
- 3. Khi sử dụng bàn ủi, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mới ốm, người bị tàn tật, tâm thần sử dụng các thiết bị điện
- 4. Trước khi ra khỏi nhà và đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, ngắt thiết bị điện không cần thiết
- 5. Bỏ đi nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đời bên thờ, trần phía bên trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy
- 6. Ô tô, xe máy và các phương tiện dùng củi có xăng, dầu phải để cách xa bếp đun nấu
- 7. Lối thoát nạn cho nhà phải đảm bảo thông thoáng
- 8. Trang bị dụng cụ chữa cháy

CÁCH XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY

- Báo động cho mọi người biết bằng cách hô to, nếu có chuông báo cháy thì lập tức bấm chuông
- Cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy. Nên dùng bao tay hoặc vật cách điện để tắt cầu dao
- Dùng vật liệu tại chỗ để dập lửa như: bình chữa cháy, cát, nước, đất...
- Gọi 114 để nhận được sự hỗ trợ từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy